

**ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 128 (12/2559) เมื่อวันที่เสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559**

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
4.1	รายงานความคืบหน้าการติดตั้งเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์	สภามหาวิทยาลัยรับทราบรายงานความคืบหน้าการติดตั้งเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ โดยให้ศึกษากรณีการร่วมลงทุนกับบริษัท SOLAREO เพิ่มเติมต่อไป	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ รับทราบและนำข้อเสนอแนะที่ประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
5.1	การพิจารณาการขอ กำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการขอ กำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายวิชาการ ดังนี้ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้ จำนวน 5 ราย 1. อาจารย์ ดร.กุลวดี ปิ่นวิมลนะ ขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเคมี ทั้งนี้ต้องไม่ก่อนวันที่ 7 เมษายน 2559 2. อาจารย์ ดร.รพีพรรณ จันทร์มะณี ขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเคมี ทั้งนี้ต้องไม่ก่อนวันที่ 7 เมษายน 2559 3. อาจารย์สิขรินทร์ คงสง ขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ ทั้งนี้ต้องไม่ก่อน วันที่ 9 เมษายน 2559 4. อาจารย์ ดร.สุชาดา เจียพงษ์ ขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาภาษาไทย ทั้งนี้ต้องไม่ก่อน วันที่ 10 กันยายน 2559 5. อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง ขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสัตวศาสตร์ ทั้งนี้ต้อง	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, กองบริหารงานบุคคล รับทราบ และนำข้อเสนอแนะที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดำเนินการต่อไป

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.1 (ต่อ)		<p>ไม่ก่อน วันที่ 28 เมษายน 2559 ไม่สามารถแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ราย</p> <p>6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพันธ์ เขตต์กัน ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขานิติศาสตร์</p> <p>7. อาจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ ขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการบริหารการศึกษา โดยดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนของเอกสารประกอบวาระ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ</p>	
5.2	การพิจารณากำหนดกรอบระดับตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในหลักการ การกำหนดกรอบระดับตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สำหรับจำนวนของแต่ละระดับตำแหน่ง มอบหมายให้กองบริหารงานบุคคลดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, กองบริหารงานบุคคล รับทราบ และ นำข้อเสนอแนะที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดำเนินการต่อไป
5.3	การพิจารณารายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ. 2559-2564)	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ. 2559-2564) โดยนำข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา, กองนโยบายและแผน รับทราบ และ นำข้อเสนอแนะที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดำเนินการต่อไป
5.4	การพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลง	<p>สภามหาวิทยาลัยมีมติตามเสียงข้างมาก คือ ไม่เลือก นายราชัย อัครเวศน์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลง และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาใหม่ โดยมีรายชื่อ ดังนี้</p> <p>1) ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร ประธานกรรมการ นายกสภามหาวิทยาลัย</p>	คณะกรรมการสรรหา ดำเนินการสรรหา เสร็จสิ้นแล้วและนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.4 (ต่อ)		2) อาจารย์ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ กรรมการ อธิการบดี 3) ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิจศิลป์ กรรมการ ประธานกรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิทยาลัย 4) อาจารย์ ดร.ปัญญา ศรีสมบัติ กรรมการ ประธานสภาคณาจารย์และ ข้าราชการ 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุมพล เสมาพันธ์ กรรมการ ผู้แทนจากกรรมการ สภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่ง บริหาร 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา กรรมการ ผู้แทนจาก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรง ตำแหน่งบริหาร 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวีรัตน์ กรรมการ ผู้แทนจากกรรมการ สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภรณ์ เชื้อประดิษฐ์กุล เลขานุการ รองอธิการบดี ซึ่งไม่ใช่กรรมการตาม (5)	
5.5	การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ศักยภาพการวิจัยของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม	สภามหาวิทยาลัยรับทราบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบศักยภาพการวิจัยของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยนำ ข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณา ดำเนินการต่อไป	อู ป น า ย ก ส ภ า มหาวิทยาลัยรับทราบ และนำข้อเสนอแนะที่ ประชุมเพื่อพิจารณา ดำเนินการต่อไป
5.6	การพิจารณาหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2560	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 1) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีสากล 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ ศาสตร์ 3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และ 4) หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย โดย	รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ, ก ม ป . รับทราบและนำ ข้อเสนอแนะที่ประชุม เพื่อพิจารณา ขณะนี้อยู่ ระหว่างการจัดเตรียม เอกสารเพื่อส่ง สกอ. พิจารณาต่อไป

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.6 (ต่อ)		นำข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณา ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ รับทราบต่อไป	